
	  

	  Landsþjónustufundur/Svæðisnefndarfundur	  GSA-‐samtakanna	  á	  Íslandi	  	  

18.	  apríl	  2015.	  	  	  

	  
Mættir:	  Fimm	  deildar-‐	  og	  varadeildarfulltrúar	  og	  fráfarandi	  stjórn	  Landsþjónustu;	  oddamaður,	  ritari,	  
gjaldkeri,	  meðstjórnandi	  og	  varamaður.	  Samtals	  10	  manns.	  Aðrir	  mættir:	  Enginn	  

Dagskrá	  

1. Formleg	  yfirfærsla	  af	  formi	  landsþjónustu	  yfir	  í	  form	  svæðisnefndar	  
Yfirfærslan	  rædd	  	  og	  hlutverk	  oddamanns,	  ritara	  og	  gjaldkera	  svæðisnefndar	  kynnt	  en	  þar	  var	  
stuðst	  við	  samantekt	  frá	  Landsþjónustu	  varðandi	  þessi	  embætti.	  	  	  

2. Kosning	  í	  embætti	  oddamanns,	  gjaldkera	  og	  ritara	  svæðisnefndar	  
Kosið	  var	  í	  embætti	  oddamans,	  ritara	  og	  gjaldkera	  svæðisnefndar	  með	  öllum	  samþykktum	  
atkvæðum.	  	  

3. Kosning	  í	  embætti	  svæðisnefndarfulltrúa	  (alþjóðafulltrúa)	  
Kosið	  var	  um	  embætti	  svæðisnefndarfulltrúa	  með	  öllum	  samþykktum	  atkvæðum	  og	  verður	  kosið	  í	  
embætti	  varasvæðisnefndarfulltrúa	  á	  næsta	  fundi.	  	  

4. Kosning	  deildarfulltrúa	  í	  vef-‐nefnd,	  útgáfu-‐nefnd	  og	  SOS-‐nefnd	  
Deildarfulltrúar	  kusu	  í	  embætti	  tengiliða	  í	  SOS-‐nefnd	  og	  í	  útgáfu-‐nefnd	  með	  öllum	  samþykktum	  
atkvæðum.	  Kosningu	  í	  vef-‐nefnd	  frestað	  til	  næsta	  fundar.	  	  	  

5. Uppröðun	  í	  embætti	  Svæðisnefndar	  
Gengið	  var	  frá	  uppröðun	  í	  embætti	  	  oddamans	  og	  	  ritara	  en	  um	  embætti	  	  gjaldkera	  verður	  kosið	  
um	  á	  næsta	  fundi.	  	  Einnig	  var	  gengið	  frá	  uppröðun	  í	  embætti	  svæðisnefndarfulltrúa	  og	  
deildarfulltrúatengilið	  í	  SOS-‐nefnd	  og	  útgáfu-‐nefnd.	  	  Kosning	  í	  deildarfulltrúatengilið	  í	  vef-‐nefnd	  
frestað	  til	  næsta	  fundar.	  	   	   	  

6. Næstu	  skref	  

Boðun	  fyrsta	  fundar	  svæðisnefndar:	  Oddamaður	  mun	  boða	  hann	  í	  kringum	  15.	  maí	  2015.	  
Fráfarandi	  landsþjónustufólk	  bauð	  fram	  aðstoð	  næstu	  mánuði.	  Tillaga	  kom	  frá	  því	  um	  að	  
varadeildarfulltúar	  væru	  alltaf	  með	  á	  svæðisnefndarfundum	  til	  að	  vera	  inn	  í	  öllum	  málum	  og	  var	  
hún	  samþykkt.	  Deildarfulltrúar	  tóku	  við	  umsjón	  með	  tölvupósti	  sem	  berst	  GSA	  úthlutað.	  

	  


